

Số: /TB-UBND

Bố Trạch, ngày tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện
tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về giải quyết
các điểm sạt lở tại xã Hưng Trạch**

Ngày 08 tháng 12 năm 2020, UBND huyện Bố Trạch tổ chức buổi làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về giải quyết các điểm sạt lở tại xã Hưng Trạch do đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có Trưởng các ngành: Công an, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Hưng Trạch, đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch báo cáo tình hình sạt lở, đề xuất phương án xử lý; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong thời gian qua, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân nhưng được sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân nên đã sớm khắc phục được những khó khăn, làm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đã gây ra các điểm sạt lở đất có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Hưng Trạch có 76 hộ dân bị sạt lở đất. Trong đó, có 32 trường hợp bị sạt lở nặng (04/32 trường hợp bị sạt lở rất nặng) và 44 trường hợp bị sạt lở nhẹ, có nguy cơ sạt lở đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Để xử lý dứt điểm các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Trạch sớm ổn định đời sống cho nhân dân, UBND huyện yêu cầu:

1. Đối với các trường hợp bị sạt lở rất nặng gồm có 03 hộ: Ngô Tiến Dũng, thôn Khương Hà 3; Ngô Đình Dương và Ngô Anh Hùng, thôn Khương Hà 4: UBND huyện nhất trí phương án cho 03 hộ gia đình được vận chuyển khối lượng đất bị sạt lở ra khỏi khu vực sinh sống để đảm bảo an toàn.

Giao UBND xã Hưng Trạch lập phương án, chọn địa điểm hợp lý để đổ khối lượng đất sạt lở được vận chuyển ra ngoài khu vực sinh sống của các hộ dân đến nơi an toàn, không cho người dân vận chuyển khối lượng đất bị sạt lở đi tiêu thụ bên ngoài. Đồng thời, cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát ổn định tình hình trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặt khác, do vách núi có độ dốc cao, để đảm bảo trong quá trình mức khối lượng đất bị sạt lở ra khỏi khu vực bị sạt lở, yêu cầu UBND xã Hưng Trạch và các hộ gia đình bị sạt lở ảnh hưởng làm việc với các hộ gia đình có đất sạt lở để thống nhất phương án cải tạo, đưa khu vực sạt lở về trạng thái an toàn trước khi thực hiện.

2. Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thất, thôn Khương Hà 1: Giao UBND xã Hưng Trạch làm việc với gia đình để nắm bắt nguyện vọng của gia đình. Trường hợp hộ gia đình muốn ở lại thì phải có phương án cải tạo đưa khu vực này về trạng thái an toàn và không còn nguy cơ sạt lở, được UBND xã kiểm tra, cho phép mới thực hiện. Trường hợp gia đình không muốn ở lại do nguy cơ sạt lở đe dọa đến tính mạng và tài sản, giao UBND xã tìm quỹ đất để giao tái định cư cho hộ gia đình (diện tích giao tái định cư không vượt quá hạn mức giao đất ở hiện hành). Trước mắt, yêu cầu UBND xã vận động hộ gia đình ông chuyển chỗ ở đến nơi an toàn tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

3. Đối với 28 trường hợp bị sạt lở nặng:

- Đối với các trường hợp sạt lở riêng lẻ: UBND huyện thống nhất cho phép các hộ gia đình vận chuyển khối lượng đất đá bị sạt lở để san lấp trong khu vực thửa đất đang sinh sống. Nếu các hộ gia đình không có nhu cầu sử dụng khối lượng đất đá này để san lấp trong vườn, giao UBND xã Hưng Trạch tìm địa điểm phù hợp để đổ khối lượng đất đá này, tuyệt đối không được cho các hộ gia đình đưa khối lượng đất đá đi tiêu thụ bên ngoài, UBND xã quản lý, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài khối lượng đất đá bị sạt lở, nếu trong khu vực sinh sống còn có nguy cơ sạt lở mà người dân có nhu cầu cải tạo để tránh bị sạt lở, giao UBND xã Hưng Trạch làm việc với các hộ gia đình để có phương án cụ thể, trong đó khối lượng đất đá dư thừa sau khi cải tạo không được mua bán chỉ được tập kết tại địa điểm mà địa phương đã lựa chọn và việc cải tạo không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của hộ liên kề.

- Đối với các trường hợp nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở tập trung: Giao UBND xã làm chủ đầu tư, thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chống sạt lở. Trước khi thực hiện, tổ chức làm việc với các gia đình có đất sạt lở để thống nhất, tạo sự đồng thuận; công khai phương án cho người dân biết; tìm địa điểm cụ thể để đổ khối lượng đất đá này. Mặt khác, không được lợi dụng việc chống sạt lở để buôn bán khối lượng đất đá này.

Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định khối lượng đất đá được bóc ra theo phương án chống sạt lở được đơn vị tư vấn lập.

4. Đối với các trường hợp bị sạt lở nhẹ: UBND huyện nhất trí tạo điều kiện cho các hộ gia đình san lấp khối lượng đất, đá trong khu vực thửa đất đang sinh sống không vận chuyển đi nơi khác. Nếu trong khu vực hộ dân ở không còn chỗ để san lấp thì báo cáo UBND xã để chọn địa điểm đổ đất phù hợp. UBND xã rà soát cụ thể từng hộ gia đình, kiểm tra thực tế, cử cán bộ giám sát, quản lý và hướng dẫn người dân thực hiện đảm bảo an toàn, phù hợp với từng hộ dân.

5. Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình thực hiện di dời, tái định cư nhà ở (trong điều kiện được hỗ trợ) theo quy định.

6. Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hưng Trạch trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện di dời khối lượng đất, đá bị sạt lở đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

7. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND xã Hưng Trạch xử lý các trường hợp bị sạt lở

đất, có nguy cơ bị sạt lở; hướng dẫn quy hoạch khu tái định cư phù hợp với quy hoạch và tình hình thực tế của địa phương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý.

UBND huyện thông báo đề UBND xã Hưng Trạch, các ngành có liên quan biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần tham dự làm việc;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Hải Hà